

รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00- 16.00 น.

ณ หอประชุมเทิดไถ้มหาธาณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้มาร่วมประชุม 64 คน

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 18 คน สาเหตุ ติดภารกิจสำคัญ

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นายภูมรินทร์ สีกา กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมในภาคเรียนนี้ เพื่อเป็นการคัดเลือกสรรหาประธานระดับชั้นต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นไปตามโครงการภาคีเครือข่ายของทางโรงเรียน โดยขอความร่วมมือกรรมการทุกห้องเรียนช่วยคัดเลือกตัวแทนระดับชั้นซึ่งประกอบไปด้วย ประธานระดับชั้น รองประธาน กรรมการและเลขานุการระดับชั้น โดยมีผลการคัดเลือกดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ประธาน	นางจิรภรณ์ แซ่จาง
	รองประธาน	นายเฉลิมชัย พันธุ์เพชร
	เลขานุการ	นางสาวหิมิงจู แซ่หยาง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ประธาน	นางสาวปภารินทร์ ท้างเมืองมา
	รองประธาน	นายสรยุทธ ปาระนันท์
	เลขานุการ	นางสาวปรีชมน ไชยงค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ประธาน	นายพลิชฐ์ธนา รุจิราธิระวงศ์
	รองประธาน	นางสุวิมล วิธรรม
	เลขานุการ	นางน้อย วงศ์บุญมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ประธาน	นายกัมปนาท ปราณีต
	รองประธาน	นางนัยนา ธรรมแสน
	เลขานุการ	นางสาวพัชราภรณ์ อุดมโกชน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ประธาน	นายภูวนารถ จันทาพูน
	รองประธาน	นางรมิฎา ชวล้อม
	เลขานุการ	นายกิตติศักดิ์ ทาตุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ประธาน	นางสาวบุษบากร พรหมฤทธิวงศ์
	รองประธาน	นายอัครุฒามัน ไทยอนันต์
	เลขานุการ	นางประภาภรณ์ ชุ่มชื่น

2. แจ้งจากกิจกรรมวิชาการ พิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ปีการศึกษา นี้หลังจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน คุณที่ปรึกษาจะได้รับข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียนในความดูแลในแต่ละ ห้องเรียน นักเรียนคนไหนที่คุณที่ปรึกษาเห็นว่านักเรียนคนไหนควรได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษางานแนะ แนวจะเปิดรับสมัครนักเรียนทุนโดยแบ่งทุนเป็น 3 ประเภทคือ 1) ทุนการศึกษาทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท 2) ทุนกิจกรรม ทุนละ 2,000 บาท 3) ทุนเรียนดี ทุนละ 1,000 บาท โดยคัดเลือกจากผลการเรียนของนักเรียนโดยข้อมูลจากงานวิชาการ จึงขอ ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานข้างนอกและกรรมการเครือข่ายทุกคนสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนได้ จนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2566 ได้ โดยแจ้งข้อมูลผ่านถึงงานแนะแนวโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และการ มอบทุนการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีในระดับ ซึ่งในระบบการเสียภาษีจะเพิ่มเป็น 2 เท่าให้

3 งานบริหารกิจการนักเรียนขอความร่วมมือกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองช่วยประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านช่วยติดตามดูแลและให้การช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน คือ การคัดกรอง SDQ นักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) การนำนักเรียนหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากหน่วยงานโรงพยาบาลแม่สายจึงขอ ความร่วมมือผู้ปกครองทุกคนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจที่ครูที่ปรึกษา แจ้งข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและ ครบถ้วน

4, เน้นย้ำความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังปลอดภัย ขอความร่วมมือสวมใส่หมวก นิรภัยทุกครั้งในการขับขี่ และสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีใบขับขี่ จะมีหน่วยงานจากขนส่งทางบกเข้ามาให้ความรู้ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน จากหน่วยงานเคลื่อนที่ การจอดรถเน้นย้ำทางโรงเรียนมีสถานที่ในการจอดรถที่เพียงพอ แก่นักเรียนขอความร่วมมือนักเรียนนำรถมาจอดภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักเรียนเอง เพราะในโรงเรียนมีกล้องวงจรปิด หากจอดข้างนอกโรงเรียน เกิดกรณีสูญหาย จะลำบากและทางโรงเรียนไม่ สามารถชดใช้ค่าเสียหายให้

5.งานส่งเสริมวินัยและความประพฤตินักเรียน ขอความร่วมมือกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองช่วย ประชาสัมพันธ์ถึงผู้กลุ่มผู้ปกครองในห้อง กำกับติดตามดูแลความประพฤติของนักเรียน รวมถึง ทรงผมและการแต่ง กาย โดยโรงเรียนได้กำหนดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 100 คะแนน และมีเกณฑ์การพิจารณาการหัก คะแนนความประพฤติเมื่อผิดกฎระเบียบของโรงเรียน รายละเอียดตามคู่มือนักเรียนส่งไว้ในเอกสารประชุม ผู้ปกครองอย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนจะดำเนินติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจะนำเสนอรายงานใน การประชุมกรรมการเครือข่ายในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวสกุลรัตน์ ชุ่มเมืองเย็น
เลขานุการ

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายภูมรินทร์ สีกา)
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์